

Số: /TB-UBND

Nghĩa Hành, ngày 04 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đình Xuân Sâm tại cuộc giao ban Lãnh đạo UBND huyện và các phòng ban liên quan, ngày 04/6/2024

Sáng ngày 03/6/2024, tại phòng họp B-UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Đình Xuân Sâm chủ trì họp giao ban Lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban liên quan để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự họp có các PCT UBND huyện; Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý DA ĐTXD và PTQĐ huyện và Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo hoạt động chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo UBND huyện trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trong thời gian tới; Lãnh đạo các phòng ban báo cáo một số nội dung thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, ý kiến tham gia của các PCT UBND huyện và đại biểu tham dự; Chủ tịch UBND huyện Đình Xuân Sâm kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

Qua theo dõi công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong tuần 22 tại Báo cáo số 83/BC-VP ngày 03/6/2024 của Văn phòng HĐND&UBND huyện (từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024), một số phòng ban, đơn vị chậm trễ trong công tác tham mưu UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, sở ngành giao; do đó, yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện cần khẩn trương rà soát các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ, Thông báo kết luận của UBND huyện tham mưu UBND huyện thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ. Đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

#### 1. Đối với Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đoạn qua huyện Nghĩa Hành

Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn là Dự án trọng điểm quốc gia, để thực hiện kịp thời, đúng tiến độ yêu cầu của UBND tỉnh, hoàn thành và bàn giao toàn bộ MB để thực hiện dự án, trước ngày 30/6/2024. UBND huyện yêu cầu phòng Tài nguyên-Môi trường, các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND các xã: Hành Thịnh, Hành Đức, Hành Thuận, Hành Dũng và Hành Minh khẩn trương rà soát các văn bản chỉ đạo, Thông báo kết luận của UBND huyện thực hiện dứt điểm, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu và các quy định. Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn để dự án được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và quy định.

Riêng trường hợp hộ ông Nguyễn Chánh, giao Phòng Tài nguyên và Môi

trường chủ trì, phối hợp UBND xã Hành Minh, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Nghĩa Hành và các đơn vị liên quan xác định lại diện tích đất ở, phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thống nhất các nội dung, trình phê duyệt phương án, đảm bảo thủ tục và quy định. ***Hoàn thành trước ngày 10/6/2024.***

Giao UBND xã Hành Minh vận động và chủ động đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cần thiết (nhà ở tạm thời, các điều kiện sinh hoạt...) sau khi hộ ông Nguyễn Chánh bàn giao mặt bằng.

## **2. Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND huyện thực hiện**

Tập trung hoàn thành dứt điểm quyết toán ngân sách năm 2023 đảm bảo đúng thời gian và quy định.

Rà soát nguồn kinh phí kết dư và chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024; báo cáo Chủ tịch UBND huyện và đảm bảo nguồn kinh phí trong thực hiện chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

Cập nhật, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở ngành liên quan, tham mưu UBND huyện tổ chức bán đấu giá các KDC trên địa bàn huyện, tài sản công theo quy định nhằm tăng thu nguồn ngân sách huyện. Chủ động hỗ trợ, hướng dẫn UBND Thị trấn Chợ Chùa trong thực hiện bán tài sản công đảm bảo đúng quy định.

## **3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện thực hiện**

Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ động làm việc với các đơn vị tư vấn, lựa chọn đơn vị tư vấn để xác định hệ số giá đất theo quy định; tham mưu UBND huyện thực hiện thủ tục, quy trình đảm bảo thời gian và quy định.

## **4. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện thực hiện**

Chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Rà soát, chuẩn bị tài liệu và bố trí thời gian làm việc với UBND xã Hành Thuận về nội dung xây dựng xã NTM nâng cao.

## **5. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện thực hiện**

Chủ động làm việc với Điện lực Nghĩa Hành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện di dời các trụ điện bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đảm bảo kịp thời.

## **6. Đối với Cụm Công nghiệp Hành Đức-Hành Minh**

Trên cơ sở các Quyết định của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hành Đức-Hành Minh (Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 30/5/2024; Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 30/5/2024; Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 30/5/2024); yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND xã Hành Đức, Hành Minh thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vi phạm về đất đai, môi trường,

xây dựng... đồng thời, UBND xã Hành Đức và Hành Minh tổng hợp, báo cáo UBND huyện trong quá trình triển khai thực hiện. Trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo UBND huyện để chỉ đạo, xử lý theo quy định.

### **7. Giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tham mưu UBND huyện thực hiện**

Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo cụ thể cho Thường trực Huyện ủy về việc bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án bãi rác Nghĩa Kỳ (bao nhiêu lô đã bố trí TĐC, bao nhiêu lô để tổ chức đấu giá SĐĐ tăng thu ngân sách...) và xây dựng phương án cụ thể để thực hiện bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Cầu Dũng-Hành Nhân. ***Hoàn thành trước ngày 10/6/2024.***

### **8. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu UBND huyện thực hiện**

Tổng hợp các ý kiến tham gia của Lãnh đạo UBND huyện; bám sát văn bản liên quan và quy chế làm việc của UBND huyện; tham mưu UBND huyện phân công lại nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện đảm bảo khoa học, hiệu quả, tránh sự chồng chéo.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện-Đinh Xuân Sâm đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TCH, Nội vụ;
- UBND 12 xã, thị trấn;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đoàn Trung Hiếu**

